
รายชื่อผู้เข้าประชุมสมัยสามัญที่ 1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันที่  15  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม  จ านวน  11 คน 
ลาประชุม     จ านวน    -   คน 
ขาดประชุม   จ านวน    -   คน 
 

ล าดับท่ี ช่ือ   -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายวีรชน  ดวงมาเกิด ประธานสภา ฯ วีรชน  ดวงมาเกิด  
2 นายอนันต์  เนือนสกุล รองประธานสภา ฯ อนันต์  เนือนสกุล  
3 นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง ส.อบต. หมู่ท่ี ๑ ดวงฤดี  โพธิ์กลาง  
4 น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส ส.อบต. หมู่ท่ี 2 ประภาพร  พรมโสฬส  
5 นายอุทิศ  มุขประดับ ส.อบต. หมู่ท่ี 3 อุทิศ  มุขประดับ  
6 นายสุพล  ชูชาติ ส.อบต. หมู่ท่ี 5 สุพล  ชูชาติ  
7 นายจรูญ  กองสกุล ส.อบต. หมู่ท่ี 6 จรูญ  กองสกุล  
8 นายศักดิ์ดา  กองสกุล ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ศักดิ์ดา  กองสกุล  
9 นายไพรัตน์  วิชัยกุล ส.อบต. หมู่ท่ี 8 ไพรัตน์  วิชัยกุล  

10 นางสาวชาลินี  หลุมแก้ว ส.อบต. หมู่ท่ี 9 ชาลินี  หลุมแก้ว เลขาสภา ฯ 
11 นายประนอม  แทนวงษ ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 11 ประนอม  แทนวงษ ์  

เข้าร่วมประชุม    จ านวน  10  คน 

ล าดับท่ี ช่ือ   -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ นายก อบต.โคกว่าน จักรพงษ์ หงษ์วิเศษ  
๒ นายธนากร  ฉ่ าโสฬส รองนายก อบต.โคกว่าน ธนากร  ฉ่ าโสฬส  
๓ นางวรรณา  ดวงมาลา รองนายก อบต.โคกว่าน วรรณา  ดวงมาลา  
4 นางคนิตา  กระพันธ ์ เลขานายก ฯ คนิตา  กระพันธ์  
5 นางส าเนียง  แก้วอ าไพ หัวหน้าส านักปลัด ส าเนียง  แก้วอ าไพ  
6 นายอนุชา  จูกูล หัวหน้าส่วนสวัสดิการ ฯ อนุชา  จูกูล  
7 นายเอกชัย  ขันธจันทร์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ เอกชัย  ขันธจันทร์  
8  นายวินัย  ทับอุดม รก.ปลัด ฯ วินับ  ทับอุดม  
9 นางวารุณี  สุวรรณลาส ผอ.การศึกษา วารุณี  สุวรรณลาส  

10 นางสาวนุชวรา  รัฐสมุทร ผอ.กองคลัง นุชวรา  รัฐสมุทร  



เริ่มประชุม : เวลา 11.00 น. 
 

น.ส.ชาลินี  หลุมแก้ว : เรียนเชิญประธานสภา ฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     
(เลขาสภา ฯ)  
 

ระเบียบวาระที่  ๑    : เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายวีรชน ดวงมาเกิด : สืบเนื่องจากช่วงเช้าท่ีนัดประชุมผู้บริหารและสมาชิก ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติการมอบ
(ประธานสภา ฯ)  บ้านเกื้อการุณของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จึงเล่ือนการประชุม  :         
 

ระเบียบวาระที่  ๒    : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
                        2.1 สมัยวสิามัญท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ.25๖5 วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ท่ีประชุม  : รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓    : เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : ผู้บริหารเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 
(ประธานสภา ฯ)  ในสมัยประชุมนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ 
ผู้บริหารเสนอรายงานผลการติดตาม ฯ ให้สภาทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่สืบเนื่อง 
จากในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นห้วงเวลาของการจัดการเลือกตั้ง รับรองผลการเลือกตั้งและ
กระบวนการต่าง ๆ ท าให้ไม่มีสภา ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเล่ือนมาและเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 ให้สภา ฯ ทราบตามระเบียบต่อไป 

นายเอกชัย ขันธจันทร์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
(นักวิเคราะห์ ฯ)  ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว  และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ในกระบวนการต่าง ๆ นั้น  รักษาการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่านได้ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบแล้ว  เมื่อ กกต.ประกาศรับรอง
นายกและสมาชิกฯ และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายตามขั้นตอนแล้ว  ผู้บริหารจึงเสนอ
รายงานการติดตาม ฯ ให้สภา ฯ ทราบซึ่งเป็นสภาชุดใหม่ด้วย  ในรายงานผลการติตามได้จัดท า
เป็นรูปเล่มและได้แจกให้สมาชิก ฯ ทุกท่านพิจารณาแล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยและต้องการ
เสนอแนะผลการติดตาม  ขอเรียนเชิญครับ 

ท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบรายงานรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 

 
 

ระเบียบวาระที่  4    : เร่ือเสนอพิจารณา 
4.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) และสมัย

ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 (สมัยแรก)  ประจ าปี พ.ศ.2566 
นายวีรชน ดวงมาเกิด : ขอให้ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 
(ประธานสภา ฯ)         ว่าจะก าหนดกี่สมัยและสมัยแรกของปีถัดไป ขอเรียนเชิญครับ 
(นายไพรัตน์ วิชัยกุล) :      ผมขอเสนอท้ังปี  ๔  สมัยครับ   
(ส.อบต.ม.8)  :  



 
ท่ีประชุม                    :         เห็นชอบก าหนดสมัยประชุม  จ านวน  4  สมัย/ปี  จ านวน  10  เสียง  

งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ) 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด   :          ให้ท่ีประชุมเสนอก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติมอีกสามสมัย  
(ประธานสภา ฯ)           ขอเชิญสมาชิก ฯ เสนอครับ 
(นายอุทิศ  มุขประดับ) : เสนอ สมัยท่ี  ๒  ระหว่างวันท่ี   ๑-15  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
(ส.อบต.ม.3)                           สมัยท่ี  ๓  ระหว่างวันท่ี   ๑-15  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
                                          สมัยท่ี  ๔  ระหว่างวันท่ี   ๑–๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖5 

 

ท่ีประชุม                     :          เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ) 
 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด   :          ขอให้ท่ีประชุมเสนอก าหนดสมัยประชุม (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.2566 ครับ 
(ประธานสภา ฯ)            
นายประนอม แทนวงษ ์ : เสนอสมัยประชุมสภาสมัยท่ี 1  (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.2566  ระหว่างวันท่ี  
(ส.อบต.ม.11)              ๑-15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖6 
ท่ีประชุม                     : เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ) 
 

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายวีรชน  ดวงมาเกิด   :          ขอให้ผู้บริหารได้แถลงเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมให้สภา
(ประธานสภา ฯ)  พิจารณาในสมัยประชุมนี้  ขอเรียนเชิญครับ 
นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : เงินสะสมและเงินทุนส ารองสะสมท่ีสามารถใช้ได้ ข้อมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2565 
(นายก ฯ) ในการจ่ายขาดเงินสะสมมีข้อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561 

ข้อ 87 ทุกวันส้ินปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี ้ 

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  

(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
อาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1)      
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”  

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  



(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

 

รายงานเงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 
1) เงินสะสม  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2564  จ านวน  12,462,390.76 บาท 

   (หัก) ส ารองงบบุคลากรไว้ 3 เดือน (1,213,115x3X จ านวน    3,639,345.00 บาท 
(หัก) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและสาธารณภัย 10 % จ านวน    4,680,000.00 บาท 

เงินสะสมคงเหลือที่สาสมารถน าไปใช้ได้  จ านวน   4,143,045.76 บาท 
 

2) เงินทุนส ารองสะสม ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
เงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี พ.ศ.2565  จ านวน    7,822,496.41 บาท 
กันเงินร้อยละสิบห้าตามระเบียบ ฯ ข้อ 87 (วรรคแรก) งบประมาณ พ.ศ.2565 ต้ังจ่าย 
46,800,000 บาท (46,800,000x15%) =  7,020,000 บาท 
  เงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกินกว่าร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (7,822,496.41 - 7,020,000) = 802,496.41 บาท 
 

 เหตุผลท่ีเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมให้สภาพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ให้กับประชาชน  สืบเนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายในข้อบัญญัติ ฯ  เงินยังไม่ดีรับการจัดสรรเพียง
พอท่ีจะสามารถด าเนินการ ผู้บริหารจึงพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติตาม
รายการท่ีแจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 
 

นายวีรชน  ดวงมาเกิด   :        ผู้บริหารได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบแล้ว ผมจะให้พิจารณาและมีมติเป็นรายโครงการโดยให้
(ประธานสภา ฯ)  สมาชิกแต่ละหมู่ได้ช้ีแจงเหตุผลท่ีผู้บริหารเสนอโครงการในหมู่ของท่าน  

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านโคกว่าน  สถานท่ี
ด าเนินการ ต่อจากเส้นเดิมซอยบ้านอดีตก านันปรีชา  จันทร์อาหาร  งบประมาณ  46.200 
บาท  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 31.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 94.50 ตร.ม. ไหล่ทางข้างล่ะ 0.30 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 33 ล าดับท่ี 3    

2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านโคกว่าน  สถานท่ี
ด าเนินการ  เส้นศาลตาปู่แยกสวนนางอุทิศ อาจเอื้อม ถึงบ้านนายสง่า  อินทกุล  งบประมาณ  
342,700  บาท  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 172 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 688  ตร.ม. ไหล่ทางข้างล่ะ  0.30 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 34 ล าดับท่ี 7 

นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง : โครงการท่ี 1 เป็นโครงการต่อจากถนน คสล. เดิมท่ีได้ก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่สุดสาย โดย 
(ส.อบต.ม.1)  สภาพข้อเท็จจริงท่ีปรากฏนั้น บริเวณดังกล่าวน้ าท่วมขังเป็นอย่างมากท าให้ประชาชนท่ีเดินทาง 

สัญจรล าบาก  และโครงการท่ี 2 ก็เช่นเดียวกัน โดยสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางสัญจร
ไม่สะดวก  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 



3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการ่อสร้างรางระบายน  าตัว U  ม.2 บ้านโคกว่าน  
สถานท่ีด าเนินการ เส้นบ้านนางวันดี  ถึงบ้านนางพร้อม งบประมาณ  247,450 บาท  
ปริมาณงาน  ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู คสล. ยาว 100 ม. วางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 41 ม.ระยะรวม 141 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 37 ล าดับท่ี 20   

น.ส.ประภาพร พรมโสฬส : เส้นทางนี้เป็นปัญหามานานน้ าท่วมขังมากเวลาฝนตกการระบายน้ าไม่สะดวกส่งผลให้
(ส.อบต.ม.2)  การเดินทางสัญจรของประชาชนไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง 

ด าเนินการแก้ไข 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านโคกสระ  
สถานท่ีด าเนินการ  เส้นหลังเมรุวัดโคกว่าน  งบประมาณ  479,800 บาท  ปริมาณงาน     
ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 236 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 944  ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 40 ล าดับท่ี 35 

นายอุทิศ  มุขประดับ : เส้นทางนี้อยู่หลังเมรุวัดโคกว่าน  ประชาชนเดินทางสัญจรประจ าสภาพถนนเป็นหลุม
(ส.อบต.ม.3)  เป็นบ่อการเดินทางล าบาก  และท่ีส าคัญเวลามีงานศพประชาชนจากต่างพื้นท่ีมาร่วมงานมา 

เห็นสภาพถนนอาจมีค าถามว่าท าไมต าบลเราไม่มีการพัฒนาหรืออย่างไร ผมจึงเสนอโครงการนี้
ให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติ 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตท่อจ่ายน  าประปาหมู่บา้น ม.4 บ้าน
หนองถนน  สถานท่ีด าเนินการ  เส้นไปบ้านยางโป่งสะเดา  งบประมาณ  59,910 บาท  
ปริมาณงาน  ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง  350  ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 43  
ล าดับท่ี 53 

6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรลูกรัง  
ม.4 บ้านหนองถนน  สถานท่ีด าเนินการ  ต่อจากเดิมเส้นสวนยาง ถึงบ้านอดีตผู้ใหญ่ตาล
งบประมาณ  215,800 บาท  ปริมาณงาน  รองพื้นทางดินกว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 600 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 43 ล าดับท่ี 50 

 

นายอนันต์  เนือนสกุล : ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ทางไปบ้านยางโปงสะเดาหลายหลังยังไม่มีน้ าประปาใช้  เพื่อแก้ไข
(รองประธานสภา ฯ) ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนจึงเสนอขอขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาให้สภา ฯ  

พิจารณา  และโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิงจราจรลูกรัง เป็นโครงการท่ีด าเนินการต่อ
จากท่ีเคยด าเนินการมาแล้ว  สืบเนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางสัญจรล าบาก
มากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงเสนอโครงการให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติ 

นายอุทิศ  มุขประดับ : ผมขอสอบถามในประเด็นท่ีมีการเสนอโครงการก่อสร้างถนนดิน เพราะว่าถ้าสภา ฯ   
(ส.อบต.ม.3)  อนุมัติและภายหลังเกิดปัญหาข้อร้องเรียนสภา ฯ ก็จะผิดไปด้วย จึงอยากสอบถามว่าโครงการ 



ปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิงจราจรลูกรัง ม.4 บ้านหนองถนน เจ้าของท่ีดินท้ังสองข้างทางได้ 
เซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 

นายอนันต์  เนือนสกุล : ผมได้ด าเนินการให้เจ้าของท่ีท้ังสองข้างทางเซ็นอุทิศท่ีดินแล้วครับและจะน ามาแนบกับ
(รองประธานสภา ฯ) เอกสารโครงการท่ีเสนอขออนุมัติครับ 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

7) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านสมจิต  สถานท่ี
ด าเนินการ เส้น คสล.ทิศตะวันตกแยกบ้าน นายออน ผ่ึงกิ่ง  งบประมาณ  54,800 บาท  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 43 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
107.50 ตร.ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏใน
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 44 ล าดับท่ี 58    

8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านสมจิต  สถานท่ี
ด าเนินการ  เส้นหน้าวัดป่าสมบูรณ์ธรรมารามไปทางทิศเหนือ งบประมาณ  263,300 บาท  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทาง 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 500  
ตร.ม. ไหล่ทางข้างล่ะ  0.50 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 45 ล าดับท่ี 61 

นายสุพล  ชูชาติ  : ถนน คสล.ทิศตะวันตกแยกบ้าน นายออน ผ่ึงกิ่ง ถนนเส้นนี้การเดินทางสัญจรไปมา 
(ส.อบต.ม.3)  ล าบากมากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการแก้ไข และคสล. เส้นหน้าวัดป่าสมบูรณ์ธรร 

มารามไปทางทิศเหนือ ประชาชนใช้ในการเดินทางสัญจรและบรรทุกพืชผลทางการเกษตร
จ านวนมาก เพื่อให้การเดินทางสัญจรสะดวกจึงเสนอสภา ฯ พิจารณาอนุมัติ 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านหนองหมี  สถานท่ี
ด าเนินการ  เส้นแยกเข้าบ้านนางวุ้น  งบประมาณ  50,600 บาท  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 
3 ม. ระยะทาง 32 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 96  ตร.ม. (ตามแบบและประมาณ
การองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 
47 ล าดับท่ี 73 

10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตท่อจ่ายน  าประปาหมู่บา้น ม.6 บ้าน
หนองหมี  สถานท่ีด าเนินการ  ส่ืแยกบ้านนายเสนอ สุโขพันธ์  งบประมาณ  50,320 บาท  
ปริมาณงาน  ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง  285  ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 48  
ล าดับท่ี 80 

11) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงิน
อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.6 บ้านหนองหมี  สถานท่ีด าเนินการ  
เส้นบ้านนายสมโพตน์ – หนองน้ าสาธารณะ งบประมาณ  63,950.65 บาท  อุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอละหานทรายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ในการติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 15(45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จ านวน 1 เครื่อง  และปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 
8 ม. จ านวน 7 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวิซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร  จ านวน 2   



เส้น  ระยะทาง 165 ม. (รายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอละหานทราย  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 48 
ล าดับท่ี 79 

นายจรูญ  กองสกุล : โครงการก่อสร้าง คสล.และโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ก็มีความจ าเป็นท่ีต้อง 
(ส.อบต.ม.6)  ด าเนินการ ในส่วนของโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองหมี โครงการ 

นี้ก็มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพราะเส้นทางนี้ยังไม่มีท่อจ่ายน้ าประปา ปัจจุบัน ม.6 บ้าน
หนองหมี ใช้น้ าประปาร่วมกับหมู่ ม.10 แต่ ณ ตอนนี้ผู้บริหารได้ด าเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาบ๊อกแทงซ์ และจะด าเนินการแยกใช้น้ าเฉพาะหมู่  ในการเสนอโครงการนี้นั้นจะ
ด าเนินการเช่ือมระบบน้ าประปาหมู่ 10 ไว้ด้วย เพื่อเป็นการวางแผนในอนาคตหากระบบประปา
หมู่บ้านมีปัญหาไม่สามารถผลิตน้ าประปาได้ก็จะขอใช้น้ าประปาของ ม.10 มาแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ใช้น้ าไปก่อน  ดังจะเห็นจากรายการประมาณการของกองช่างท่ีมีประตูน้ า ข้องอ ข้อโค้ง และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการเช่ือมต่อท่อเมนจ่ายน้ า แต่ในส่วนตรงนี้นั้นผมขอให้เพิ่มรายการ
มิเตอร์น้ าเพิ่มเติมในโครงการด้วย  เหตุผลเพราะ ถ้าประปา ม.6 เสียและต้องขอน้ าประปาจาก
หมู่ 10 มาให้ชาวบ้านหมู่ 6 ใช้ก็จะสามารถค านวณค่าใช้จ่ายให้กับหมู่ 10 ได้ครับ 

นายวินัย  ทับอุดม : ตามท่ีสมาชิก ฯ ม.6 ได้ช้ีแจงและขอเพิ่มมิเตอร์น้ าเพื่อติดต้ังในโครงการขยายเขตท่อจ่าย
(ผอ.กองช่าง)  น้ าประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองหมี  ผมได้ประสานกับนายช่างแล้วครับและได้ประมาณการ 

เพิ่มเติมในโครงการ  รายละเอียดส่งให้ท่านประธานสภา ฯ เพื่อช้ีแจงให้สมาชิก ฯ ได้ทราบต่อไป 
นายวีรชน ดวงมาเกิด : สรุปโครงการ หมู่ 6 บ้านหนองหมี  ดังนี ้
(ประธานสภา ฯ)   1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านหนองหมี  สถานท่ีด าเนินการ  เส้นแยกเข้า 

บ้านนางวุ้น  งบประมาณ  50,600 บาท ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 32 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 96  ตร.ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 47 ล าดับท่ี 73 

2) โครงการขยายเขตท่อจ่ายน  าประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านหนองหมี  สถานท่ี
ด าเนินการ  ส่ืแยกบ้านนายเสนอ สุโขพันธ์  โครงการนี้ได้เพิ่มรายการมิเตอร์น้ าตามท่ีสมาชิก ฯ 
ม.6 เสนอแล้ว  งบประมาณเป็น  67,290 บาท  ปริมาณงาน  ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง  
258  ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนา
ห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 48 ล าดับท่ี 80 

3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ม.6 บ้านหนองหมี  สถานท่ีด าเนินการ  เส้นบ้าน
นายสมโพตน์ – หนองน้ าสาธารณะ งบประมาณ  63,950.65 บาท  อุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอละหานทรายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ในการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 15(45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จ านวน 1 เครื่อง  และปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8 ม. 
จ านวน 7 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวิซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร  จ านวน 2  เส้น  
ระยะทาง 165 ม. (รายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอ าเภอละหานทราย  ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 48  
ล าดับท่ี 79 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : ผมขอมติครับ  สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
(ประธานสภา ฯ) 
ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

 

12) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างคันคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหนอง
หมี  สถานท่ีด าเนินการ  บริเวณฝายตาควง  งบประมาณ  55,300 บาท  ปริมาณงาน  กว้าง 5 



ม. ยาว 5 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 50 ล าดับท่ี 90 
 13) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังม.7 บ้านหนอง
หมี  สถานท่ีด าเนินการ  แยกถนนลาดยางไปทุ่งไผ่ทิศเหนือ  งบประมาณ  234,050 บาท  
ปริมาณงาน  รองพื้นทางดินกว้าง 5 ม. หนาเฉล่ีย 0.30-0.50 ม. ยาว 500 ม. ผิวลูกรัง 
กว้าง 5 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 50 ล าดับท่ี 87 

นายศักดิ์ดา  กองสกถล : โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.7 บ้านหนองหมี เป็นเส้นทางท่ีเกษตรใช้ในการเดินทาง
(ส.อบต.ม.7)  ท าการเกษตร  การเดินทางไม่ค่อยสะดวกและเจ้าของท่ีดินท้ังสองข้างทาง  ผมได้ให้เซ็นอุทิศ 

ท่ีดินเรียบร้อยแล้วครับ โครงการก่อสร้างถนนลูกรงัม.7 บ้านหนองหมี โครงการนี้จะช่วยให้
เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

14) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านหนองตะครองน้อย
สถานท่ีด าเนินการ  เส้นข้างประปาหมู่บ้าน งบประมาณ  306,400 บาท  ปริมาณงาน  ผิว 
จราจรกว้าง 4.50 ม. ระยะทาง 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 607.50  ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างล่ะ 0.50 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 53 ล าดับท่ี 101 

นายไพรัตน์ วิชัยกุล : เดิมท่ีผมคิดจะก่อสร้างถนน คสล. อีกเส้นทางหนึ่ง แต่เมื่อไปวัดถนนเพื่อประมาณการ
(ส.อบต.ม.8)  ปรากฏว่าความกว้างของถนนไมไ่ด้ตามท่ีต้องการ  สืบเนื่องจากชาวบ้านท่ีมีท่ีบริเวณถนนท่ีจะ 

ด าเนินการได้รุกล้ าเกินถนนเข้ามาไม่สามารถตกลงกันได้ผมเลยเปล่ียนมาก่อสร้างถนน คสล.
ข้างประปาหมู่บ้าน ซึ่งเส้นทางนี้ให้สภา ฯ พิจารณาอนุมัติซึ่งประชาชนก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรไป
มาจ านวนมากเช่นกัน 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

15) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน  าตัว U ม.9 
บ้านโคกว่าน  สถานท่ีด าเนินการ เส้นบ้านนายทองสุข เพชรกิ่ง ถึงบ้านายส าเภา  สังขระ  
งบประมาณ  279,400 บาท  ปริมาณงาน  ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู คสล. ยาว 117 ม. 
วางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 32 ม. ระยะรวม 149 ม. (ตามแบบ
และประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 58 ล าดับท่ี 119   

น.ส.ชาลินี  หลุมแก้ว : เส้นทางนี้เวลาฝนตกน้ าท่วมขังเป็นประจ าการเดินทางสัญจรไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะ 
(ส.อบต.ม.9/เลขาสภา ฯ) ช่วงบริเวณบ้านนายทองสุข เพชรกิ่ง ถึงบ้านายส าเภา  สังขระ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง

ด าเนินการแก้ไขจึงเสนอสภา ฯ พิจารณาอนุมัติ 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

16) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้าน
หนองถนน  สถานท่ีด าเนินการ  เส้นข้างวัดบูรพารามต่อ คสล. เดิมไปศาลตาปู่ งบประมาณ  
259,900 บาท  ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4. ม. ระยะทาง 128 ม. หนา 0.15 ม. หรือ



พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 512  ตร.ม. ไหล่ทางข้างล่ะ 0.50 ม. (ตามแบบและประมาณการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 63  
ล าดับท่ี 141 

นายประนอม  แทนวงษ ์ : ถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อการเดินทางล าบาก ประชาชนใช้เดินทางสัญจรโดยเฉพาะ
(ส.อบต.ม.11)  ชาวบ้านท่ีไปบ่นบานกับศาลตาปู่ก็จะไปแก้บ่น ด้วยความจ าเป็นจึงเสนอสภา ฯ พิจารณาอนุมัติ 

 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

 17) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว
จราจรหินคลุก ม.10 บ้านหนองหมี   สถานท่ีด าเนินการ  เส้นบ้านนายจวง  สุโขพันธ์ ไปฝาย
น้ าล้น งบประมาณ  130,490 บาท  ปริมาณงาน  รองพื้นทางดินกว้าง 4 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม. ยาว 280 ม. ผิวทางหินคลุก กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 280 ม. (ตามแบบและ
ประมาณการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) หน้าท่ี 61 ล าดับท่ี 131 
 18) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิว
จราจรหินคลุก ม.10 บ้านหนองหมี   สถานท่ีด าเนินการ  เส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองหมี 
งบประมาณ  225,930 บาท  ปริมาณงาน  รองพื้นทางดินกว้าง 5 ม. หนาเฉล่ีย 0.20 ม.  
ยาว 384 ม. ผิวทางหินคลุก กว้าง 5 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 384 ม. (ตามแบบและประมาณ
การองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน) ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 
60 ล าดับท่ี 128 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : ผมขอช้ีแจงให้สมาชิก ฯ ทราบเหตุผลของโครงการในฐานะสมาชิก ฯ ม.10 บ้าน
(ประธานสภา ฯ)  หนองหมีโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงผิวจราจรหินคลุก ม.10 บ้านหนองหมี   เส้นหลัง 

โรงเรียนบ้านหนองหมี  ถนนเส้นท่ีการเดินทางก็ไม่สะดวกและท่ีส าคัญสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่
ช่วงหน้าแล้งใบไม้เยอะเวลามีไฟอาจจะลามเข้าพื้นท่ีป่าท่ีอยู่ติดกับอาคารโรงเรียน  และเส้น
บ้านนายจวง  สุโขพันธ์ ไปฝายน้ าล้น เส้นทางนี้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรใช้ในการเดินทาง
และบรรทุกพืชผลทางการเกษตร  เส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางไม่สะดวก เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น  จึงเสนอโครงการให้สภา ฯ ได้พิจารณา 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

4.3 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
นายวีรชน ดวงมาเกิด : ผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอบงบประมาณ/เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในคราวประชุม 
(ประธานสภา ฯ)  สภาสมัยสามัญท่ี 1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543  
ข้อ (27) การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   

ข้อ (29) การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 

 



รายการเสนอพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ดังนี  
1. กองช่าง  จ านวน 1  รายการ   
1.1  รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซลหรือเบนซินขนาดเล็ก)เหตุผลท่ีเสนอโอน

งบประมาณ  รายการจัดซื้อรถบรรทุกขนาดเล็กได้ต้ังจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล
ขนาดเล็ก)  งบประมาณต้ังจ่าย  400,000  บาท   (ในข้อบัญญัติหน้า 36/50) ค าช้ีแจง
งบประมาณ  น้ าหนักรถไม่ต่ ากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1400 ซีซี  หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 70 กิโลวัตต์ (รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)  แต่สืบเนื่องจากการ
ก าหนดรายการจัดซื้อรถบรรทุกนั้นระบุเป็นดีเซลขนาดเล็ก  ซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้ผลิตรถยนต์
ต่างๆ ได้เพิ่มทางเลือกและผลิตรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กท่ีใช้น้ ามันเบนซินวางขายตาม
ท้องตลาดเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง  เพื่อให้การการจัดหาคุ้มค่าและเพิ่มช่องทางการ
พิจารณา  จึงเสนอเปล่ียนแปลงเป็นรายการใหม่  ซึ่งสามารถพิจารณารถบรรทุกขนาดเล็กท่ี
ใช้ได้ท้ังดีเซลและเบนซิน  พร้อมติดต้ังหลังคาและอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ ฯ ล ฯ 

ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติม  ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2543 ข้อ 
(27)  รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซลหรือเบนซินขนาดเล็ก)  
งบประมาณ  จ านวน 460,000  บาท 

โอนลด  
- จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซลขนาดเล็ก)  จ านวนท่ีขอโอน
ลด  400,000  บาท งบประมาณคงเหลือหลัง  โอนลด  จ านวน 0 บาท   

- จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
รายการค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ีดิน  งบประมาณต้ังจ่ายในข้อบัญญัติ ฯ จ านวน  50,000  
บาท (ในข้อบัญญัติหน้า 35/50)  จ านวนท่ีขอโอนลด  50,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด  จ านวน  0  บาท   

- จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าใช้สอย  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณต้ังจ่ายในข้อบัญญัติ ฯ จ านวน  20 ,000  
บาท (ในข้อบัญญัติหน้า 35/50)  จ านวนท่ีขอโอนลด  10,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนลด  จ านวน  10,000 บาท   

* รวมงบประมาณขอโอนลด  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  460,000 บาท 
ขออนุมัติโอนตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   
- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซลหรือเบนซินขนาดเล็ก)  จ านวน 
1 คัน งบประมาณต้ังจ่าย  460,000  บาท 

ค าชี แจงงบประมาณ  น้ าหนักรถไม่ต่ ากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
1400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 70 กิโลวัตต์ พร้อมติดต้ังหลังคาและอุปกรณ์
ส่วนควบอื่น ๆ ฯ ล ฯ (รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 



นายไพรัตน์  วิชัยกุล : ตามท่ีเสนอโอนงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาดเล็ก  ผมก็เห็นด้วยแต่ยังสงสัย
(ส.อบต.ม.11)  ว่าสรุปจะซื้อแบบเบนซินหรือดีเซล 
นายเอกชัย ขันธจันทร์ : ผู้บริหารต้องการติดหลังคารถและอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยจึงเสนอแต่เนื่องจากงบประมาณ
(นักวิเคราะห์ ฯ)  ไม่เพียงพอ  จึงเสนอขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

2. ส านักปลัด  ขอโอนงบประมาณ  จ านวน  4  รายการ 
    2.1 รายการจัดซื อโคมไฟโซล่าเซลล์  

เหตุผลที่เสนอโอนงบประมาณ  รายการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์  ได้ต้ังจ่ายใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อโคม
ไฟโซล่าเซลล์  งบประมาณต้ังจ่าย  50,000  บาท  (ในข้อบัญญัติหน้า 11/50)  เบิกจ่ายแล้ว
งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท  ค าชี แจงงบประมาณ  เพื่อจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ LED 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 W พร้อมขาจับ ติดต้ังบริเวณจุดเส่ียงในชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลโคกว่าน 
(รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 

สืบเนื่องจากได้จัดหาไฟโซลาเซลล์มาแล้วจ านวนหนึ่ง   แต่ในข้อเท็จจริงยังมีบริเวณจุด
เส่ียงและเส้นทางสัญจรอีกจ านวนมาก ๆ ไม่มีแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน  ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของประชาชน  ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นควรเร่งด าเนินการแก้ไข  จึงเสนอสภา 
ฯ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์ติดต้ังเพิ่มเติม 

ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม  จ านวน  200,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 
(27) (29) รายการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด   
- จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณต้ังจ่าย  1,886,400  บาท  (ในข้อบัญญัติหน้า 
4/50)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,660,532.58  บาท  จ านวนท่ีขอโอนลด  
200,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,460,532.58 บาท   

ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงค าชี แจง  (รายการเดิม)  
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ รายการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 2,000 
บาท รวมงบประมาณโอนเพิ่มเติม  จ านวน 202,000  บาท 

ค าชี แจง  เพื่อจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 W (แผงโซล่าเซลล์
ในตัว)  จ านวนไม่ต่ ากว่า 60 ตัว  เพื่อติดต้ังบริเวณจุดเส่ียงและเส้นทางสัญจรท่ัวไปท่ีไม่มีไฟฟ้า
สาธารณะหรือแสงสว่างเพียงพอในเขตพื้นท่ีต าบลโคกว่าน  (รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
(ประธานสภา ฯ) 
นายอุทิศ  มุขประดับ : ผมขอสอบถามว่า ในการจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์นั้นได้ก าหนดหรือส ารวจสถานท่ีท่ีจะ
(ส.อบต.ม.3)  ติดต้ังหรือยังว่าจะติดตรงไหน อย่างไร 
นายไพรัตน์  วิชัยกุล : ผมอยากให้ผู้บริหารได้ก าหนดจุดหรือเป้าหมายก่อนว่าจะติดต้ังตรงไหนให้ชัดเจนก่อน 
(ส.อบต.ม.8)  และควรสอบถามสมาชิกทุกหมู่ด้วย  ผมคิดว่าแต่ละหมู่มีเป้าหมายในใจแล้วผมขอฝากให้ 

ผู้บริหารจัดการให้ชัดเจนด้วยครับ 
 



นายธนากร ฉ่ าโสฬส : ผมขอน าเรียนให้ทราบว่า ให้สภา ฯ อนุมัติก่อนแล้วค่อยมาคุยว่าจะจัดสรรให้หมู่ 
(รองนายก ฯ)   ละเท่าไร 
นายไพรัตน์  วิชัยกุล : ผมขอน าเรียนอีครั้งว่า อยากให้มีเป้าหมายว่าจะติดต้ังตรงไหนอย่างไรแต่ละหมู่ 
(ส.อบต.ม.8)  ต้องการจ านวนเท่าไร  ขอให้ชัดเจนก่อนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
นายอุทิศ มุขประดับ : ผมขอเสนอท่านประธานสภาให้เล่ือนรายการนี้ออกไปก่อนแล้วค่อยบรรจุในสมัย 
(ส.อบต.ม.3)  ประชุมต่อไป ให้ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน 
นางวรรณา  ดวงมาลา : ดิฉันขอเรียนให้สมาชิก ฯ ได้ทราบว่า  ในการจัดหาไฟฟ้าโซล่าเซลล์นั้นเนื่องจาก 
(รองนายก ฯ)  ประชาชนได้ร้องขอไฟฟ้าสาธารณะ จึงได้ปรึกษากับนายกและจัดหาเพิ่มเติมเพื่อติดต้ังในชุมชน 
นายศักดิ์ดา  กองสกุล : ไม่ทราบว่าในการจัดหาไฟฟ้าโซล่าเซลล์จะคุ้มค่าหรือไม่  ผมขอเสนอให้จัดหาโคมไฟ
(ส.อบต.ม.7)  เพิ่มเติมและติดต้ังในจุดท่ีมีสายดับผ่านครับ 
นายวีรชน ดวงมาเกิด : สมาชิก ฯ ได้อภิปรายและท่านอุทิศ มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) เสนอให้เล่ือนรายการนี้
(ประธานสภา ฯ)  ออกไปก่อน แต่เนื่องจากผู้บริหารเสนอญัตติให้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณมาให้สภา ฯ  

พิจารณา  ผมก็ต้องขอมติครับ สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือข้ึนครับ 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  8  เสียง  งดออกเสียง  3  คน (ประธานสภา ฯ /นายอุทิศ  มุขประดับ/นาย
ไพรัตน์  วิชัยกุล งดออกเสียง) 

 

2.2 รายการจัดซื อเก้าอี  
เหตุผลที่เสนอโอนงบประมาณ  รายการจัดซื้อเก้าอี้   ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้  ผู้บริหารประสงค์จะปรับปรุงเก้าอี้นั่ง
ประชุมในห้องประชุมให้ดีขั้น  เพื่อใช้ในการประชุมสภา ฯ ตลอดจนการประชุมข้อราชการต่าง 
ๆ หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีขอใช้สถานท่ีประชุม  และเก้าอี้ของปลัด ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาด ารงต าแหน่ง
ในอนาคต   จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในการประชุมสภา
สมัยสามัญนี้   

ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการจัดซื้อเก้าอี้   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 ข้อ (27)     รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด   
- จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณต้ังจ่าย  1,886,400  บาท  (ในข้อบัญญัติหน้า 
4/50)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,460,532.58 บาท  จ านวนท่ีขอโอนลด  51,400  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,409,132.58 บาท   

ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการจัดซื้อเก้าอี้  งบประมาณต้ังจ่าย  จ านวน  51,400  บาท 
ค าชี แจง  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้  เพื่อใช้ในการประชุมสภา ฯ  ตลอดจนการประชุมข้อ

ราชการต่าง ๆ หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีขอใช้สถานท่ีประชุม จ านวน  25  ตัว  งบประมาณ 
45,000 บาท  ชนิดมีล้อ  มีท้าวแขน  เบาะหุ้มหนังเทียมปรับสูงต่ าได้  ขาพลาสติก 5 แฉก 
ขนาด 56x52x97  ซม. และเก้าอี้ปลัด งบประมาณ 6,400 บาท (รายการนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 



2.3 รายการจัดซื อโต๊ะท างาน 
เหตุผลที่เสนอโอนงบประมาณ  เพื่อให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลาขา

นุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่านใช้นั่งในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ (27) รายละเอียด
ดังนี้ 

โอนลด   
- จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณต้ังจ่าย  1,886,400  บาท  (ในข้อบัญญัติหน้า 
4/50)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,409,132.58   บาท  จ านวนท่ีขอโอนลด  
16,200  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,392,932.58 บาท   

ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการจัดซื้อโต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก) งบประมาณต้ังจ่าย  จ านวน  16,200  บาท 
ค าชี แจง  เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก) พร้อมกระจก  จ านวน 3  ตัว  ขนาด 

66x120x75  ซม. มี 4 ล้ินชัก มีท่ีพักเท้า มีปุ่มปรับระดับท่ีขา (รายการนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

2.4 รายการจัดซื อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
เหตุผลที่เสนอโอนงบประมาณ  เพื่อใช้เก็บเอกสารงานกิจการสภาและคณะผู้บริหาร 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ (27) รายละเอียด
ดังนี้ 

โอนลด   
- จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณต้ังจ่าย  1,886,400  บาท  (ในข้อบัญญัติหน้า 
4/50)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,392,932.58 บาท  จ านวนท่ีขอโอนลด  7,700  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,385,232.58 บาท 

ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการจัดซื้อตู้เหล็ก (บานเล่ือนกระจก) งบประมาณต้ังจ่าย จ านวน 7,700 บาท 
ค าชี แจง  เพื่อจัดซื้อตู้ เหล็ก (บานเล่ือนกระจก)   จ านวน 2 หลัง  ขนาด 

40x118x85  ซม.  (รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

3. กองคลัง  ขอโอนงบประมาณ  จ านวน  1  รายการ 
3.1 รายการจัดซื อเก้าอี   (ของ จนท.พัสดุ) 
เหตุผลที่เสนอโอนงบประมาณ  รายการจัดซื้อเก้าอี้  ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองคลัง) ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ สืบเนื่องจากเก้าอี้ของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุกองคลังช ารุด  จึงเสนอขออนุมติต้ังจ่ายเพื่อจัดหาเก้าอี้   



ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการจัดซื้อเก้าอี้   จ านวน  
2,950 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ (27)  รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด   
- จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณต้ังจ่าย  1,886,400  บาท  (ในข้อบัญญัติหน้า 
4/50)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,385,232.58  บาท  จ านวนท่ีขอโอนลด  2,950  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,382,282.58 บาท   

ขออนุมัติโอนงบประมาณตั งจ่ายเป็นรายการใหม่    
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการจัดซื้อเก้าอี้  งบประมาณต้ังจ่าย  จ านวน  2,950  บาท 
ค าชี แจง  เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเก้าอี้  ของเจ้าหน้าท่ีพัสดุกองคลัง  จ านวน  1 ตัว  ชนิดมี

ล้อ  มีท้าวแขน  เบาะผ้าปรับสูงต่ าได้  ขาเหล็กชุบโครเมียม  ขนาด 60x60x105 ซม. 
(รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 

ท่ีประชุม                     : อนุมัติ  10  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

4.4 คัดเลือกตัวแทนสมาชิก ฯ จ านวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพประจ าต าบลโคกว่าน 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพื่อ
(ประธานสภา ฯ)  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน 

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ และให้คัดเลือกจากสมาชิกท่ีสภา ฯ มอบหมายจ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ ฯ ขอให้สภา ฯ พิจารณาครับ 

นายไพรัตน์ วิชัยกุล : เสนอ  นายวีรชน  ดวงมาเกิด (ประธานสภา ฯ)  
(ส.อบต.ม.8) 
ท่ีประชุม  : เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเส่ียง  1 คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

นายศักดิ์ดา กองสกุล : เสนอ  นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) 
(ส.อบต.ม.7) 
ท่ีประชุม  : เห็นชอบ  9  เสียง  งดออกเส่ียง  2 คน (ประธานสภา ฯ /นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง  

งดออกเสียง) 
 

4.5 คัดเลือกสมาชิก  ฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : สืบเนื่องจากการเลือกตั้งท่ีผ่านมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
(ประธานสภา ฯ)  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

ข้อ 7 ก าหนดสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และข้อ 28 ก าหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ท่ีประชุม  : ท่ีประชุมคัดเลือกสมาชิกสามคนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี ้
1. นายอุทิศ  มุขประดับ (ส.อบต.ม.3) 
2. นายไพรัตน์  วิชัยกุล (ส.อบต.ม.8) 
3. นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง (ส.อบต.ม.1) 



 

ท่ีประชุมคัดเลือกสมาชิกสามคนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
    พัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1. นายอนันต์  เนือนสกุล (ส.อบต.ม.4) 
2. น.ส.ชาลินี  หลุมแก้ว (ส.อบต.ม.9) 
3. นายจรูญ  กองสกุล (ส.อบต.ม.6) 

 
4.6 คัดเลือกสมาชิก ฯ เป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103,105 (2) 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(ประธานสภา ฯ)  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย สมาชิก 

สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ในการคัดเลือกสมาชิก ฯ ตามข้อ 105 เพื่อ
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ก่อนอื่นขอมติว่าจะแต่งต้ังจ านวนกี่คนตามข้อ 103 

นายไพรัตน์  วิชัยกุล : เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน  
(ส.อบต.ม.8) 
 

ประชุม   : เห็นชอบ  10  เสียง  งดออกเส่ียง  1 คน (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 
 

นายวีรชน ดวงมาเกิด : ท่ีประชุมเสนอ 3 คน ขอให้สภาร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครับ 
(ประธานสภา ฯ) 
 

ท่ีประชุม  : ท่ีประชุมคัดเลือกสมาชิกสามคนเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี ้
1. น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส  (ส.อบต.ม.2) 
2. นายศักดิ์ดา  กองสกุล  (ส.อบต.ม.7) 
3. นายสุพล ชูชาติ  (ส.อบต.ม.5) 

 

ระเบียบวาระที่  ๕    : เร่ืองอื่น ๆ 
นายอุทิศ  มุขประดับ : ตามท่ีสภา ฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วนั้น  ผมขอเสนอแนวทางการ 
(ส.อบต.ม.3)  ปฏิบัติงาน  ก่อนท่ีผู้รับจ้างจะลงงานขอให้แจ้งสมาชิก ฯ ในแต่ละหมู่ได้ทราบด้วยเพื่อตรวจสอบ 

การท างานว่าเป็นไปตามแบบแผนท่ีก าหนดหรือไม่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณ  ขอให้
ผู้บริหารพิจารณาด้วย 

นายไพรัตน์  วิชัยกุล : ตามท่ีสภา ฯ อนุมัติให้จัดหาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ผมเห็นด้วย  ตามท่ีผมได้อภิปรายไปนั้นก็
(ส.อบต.ม.8)  ขอเน้นย้ าอีกครั้ง  อยากให้ผู้บริหารได้ก าหนดจุดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะไปติดต้ังตรงจุดไหน   

อยากให้เฉล่ียแต่ละหมู่ให้เท่า ๆ กัน  และถนนหนทางท่ีประชาชนใช้สัญจรกรณีท่ีประชาชนรุก
ล้ าเข้ามาในท่ีสาธารณะ ขอให้ผู้บริหารด าเนินการด้วยครับ  และผมขอเสนอให้สภา ฯ เรา
ประนอกรอบประจ าทุกเดือนเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ครับ 

นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : 1)  การลงงานก่อสร้างผมเน้นย้ าเสมอว่าอยากให้สมาชิก ฯ แต่ละหมู่ได้ตรวจสอบและ
(นายก ฯ)  ช่วยดูแลการด าเนินการด้วยเพื่อให้งานมีคุณภาพ 

2) การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะท่ีผ่านมาต้องใช้งบประมาณสูงมาก ในการจัดหาไฟฟ้า
โซล่าเซลล์มีความจ าเป็นครับ  บางพื้นท่ีอยู่ห่างไกลบางพื้นเป็นจุดอับเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ปลอดภัย  จึงจัดหาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ติดต้ัง  ในส่วนท่ีจะติดต้ัง
ตรงไหนนั้นผู้บริหารก็จะพิจารณาตามท่ีผู้น าร้องขอและความจ าเป็นครับ 

3) การประชุมนอกรอบก็เห็นด้วยครับ  แต่สมาชิก ฯ เมื่อมีปัญหาหรือต้องการให้
ด าเนินการอย่างไรก็สามารถน าเสนอต่อผู้บริหารได้เลยครับ 

 



 
นายอนันต์  เนือนสกุล : ปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม สมาชิก ฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ จะน าเรียนต่อท่ี 
(รองประธานสภา ฯ) ประชุมอีกหรือไม่ครับ 
นายไพรัตน์  วิชัยกุล : เกี่ยวกับการประชุมนอกรอบ  ผมอยากให้ก าหนดเลยครับว่าเราจะประชุมกันวันไหน
(ส.อบต.ม.8)  ของเดือน  เพราะปัญหาของประชาชนมีทุกวันผมอยากให้ประชุมทุกเดือน 
นายอนันต์  เนือนสกุล : มีสมาชิก ฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ฯ  
(รองประธานสภา ฯ) ทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ 
  

ปิดประชุม  : เวลา  ๑4.30  น. 
  
 
                                                         ชาลินี  หลุมแก้ว         ผู้จดรายงานการประชุม                
                                                      (น.ส.ชาลินี  หลุมแก้ว) 
                                                     ส.อบต.ม.9/เลขาสภา ฯ 
 
 
 

          ประภาพร  พรมโสฬส      ผู้จดรายงานการประชุม     ศักดิ์ดา  กองสกุล     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส)     (นายศักดิ์ดา  กองสกุล) 
              ส. อบต.ม. 2                                                  ส.อบต.ม. 7 

    
                                                           สุพล ชูชาติ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุพล ชูชาติ) 
                                                           ส.อบต. ม. 5 
 
 
                                                      วีรชน  ดวงมาเกิด      ผู้รับรองรายงานการประชุม        
             (นายวีรชน  ดวงมาเกิด) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกว่าน 
 
 
 
 
 
 
 


